

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๓๐๖๖



๑๗

กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๒๕๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๒๒๙๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาและพิจารณาดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง รวมทั้งขอความร่วมมือจังหวัดเตรียมสนับสนุนการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และขอให้นายอำเภอแจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเตรียมการและดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้สะท้อนปัญหาการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งในพื้นที่ เช่น การดำเนินการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือดำเนินโครงการ กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ให้ความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหรือกรณีมีการเลือกตั้งใหม่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ทราบว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมใดที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย หรือโครงการ

ในลักษณะ ...

ในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา  
ประชาธิปไตยไม่ได้บูรณาการทำงานร่วมกันในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงด้วยความร่วมมือ  
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  
ประมุขแก่ประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัด แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ความร่วมมือพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  
ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุแผนงาน/โครงการประจำปีขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการตามกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยโดยเฉพาะ “โครงการ  
หมู่บ้านพลเมืองวิถีประชาธิปไตย” ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย และส่งเสริมให้  
“ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยของหมู่บ้าน ตำบล

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน โครงการของศูนย์ส่งเสริม  
พัฒนาประชาธิปไตยตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรม  
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

รวมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยได้เข้าไปมีส่วนร่วม  
กับโครงการและกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
ในหมู่บ้านพลเมืองวิถีประชาธิปไตย หรือโครงการในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(รวมหนังสืออ้างอิง)

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

กลุ่มงานอำนวยการ จัดการและสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๒-๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0818\_4@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายสุรัตน์ นุชอุทัย โทร. ๐๙-๔๘๖๔-๓๑๑๓